
Bréf Kristjönu Bjarnþórsdóttur til íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals dags. 19. maí 

2020.  

 

Góðan dag 

 

Við fulltrúar foreldra í skólaráði í Sæmundarskóla höfum verið að kalla eftir úrbótum á 

húsnæðismálum félagsmiðstöðvar við skólann. 

 

Við sendum ítrekun á ákalli okkar í morgun og leyfðum okkur að setja netfangið hjá 

íbúaráðinu í cc. Það er ósk okkar að íbúaráðið beiti sér í að koma þessu máli áfram með 

okkur. 

 

Meðfylgjandi er fundargerð frá því í janúar þar sem ferill þessa máls er rakinn en einnig er 

velkomið að hafa samband við okkur. 

 

Með bestu kveðju, 

Kristjana Bjarnþórsdóttir 

 


